



ประกาศกรมท่าอากาศยาน

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่าง ๆ

ตามที่ได้มีประกาศกรมท่าอากาศยาน ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งวิศวกรโยธาปฏิบัติการ ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ (ด้านการจัดประโยชน์ท่าอากาศยาน) ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน นั้น

บัดนี้ การรับสมัครสอบได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สมัครสอบแข่งขันในตำแหน่งต่าง ๆ รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓,๗๐๒ ราย รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑ ถึงเอกสารหมายเลข ๘ แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้ สำหรับวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ กรมท่าอากาศยานจะประกาศให้ทราบในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ทั้งนี้ การประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบข้างต้นนี้ กรมท่าอากาศยานได้ประกาศตามเอกสารและข้อเท็จจริงที่ผู้สมัครสอบได้รับรองตนเองในใบสมัครสอบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบคือ เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง รวมทั้งเป็นผู้สอบผ่านการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ดังนั้น หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่สมัครสอบ สำนักงาน ก.พ. ไม่ได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบมาตั้งแต่ต้น

สำหรับผู้สมัครสอบภายในวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ และชำระค่าธรรมเนียมสอบตามวันและเวลาที่กำหนดแล้ว แต่ไม่มีรายชื่อเป็นผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ตามประกาศนี้ หรือตำแหน่งที่ประกาศไม่ตรงตามที่สมัครสอบไว้ ถ้ายืนยันว่าเป็นผู้สมัครสอบหรือเป็นผู้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ โปรดนำหลักฐานไปติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ด้วยตนเอง ณ สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มการเจ้าหน้าที่กรมท่าอากาศยาน ชั้น ๙ อาคาร ๑๐ ชั้น กรมท่าอากาศยาน ซอยงามดูพลี ถนนพระรามที่ ๔ ทุ่งมหาเมฆ กรุงเทพฯ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๒๘๖ ๘๔๗๗ หรือทางโทรสาร หมายเลข ๐ ๒๒๘๗ ๑๖๐๐ ภายในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒ ในวันและเวลาราชการ หากกรมท่าอากาศยานตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเป็นผู้สมัครที่ได้สมัครสอบและชำระค่าธรรมเนียมสอบเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ในประกาศรับสมัคร กรมท่าอากาศยานจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบเพิ่มเติมต่อไป ทั้งนี้ หากไม่ดำเนินการภายในกำหนดเวลาดังกล่าว จะไม่มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันฯ ในครั้งนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายพิศักดิ์ จิตวิริยะวาทิน)

รองปลัดกระทรวงคมนาคม

รักษาราชการแทน อธิบดีกรมท่าอากาศยาน